



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่าง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายธรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ระดับอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มวิชาดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับรองว่าจะรับโอนผลการเรียนหลักสูตรสายวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นิเทศ ติดตาม ให้การส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ได้จัดทำขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องทุกประการ ผู้เกี่ยวข้องได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงนาม ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธรมย์ พะโยม)

ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน)
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

(นายสถาพร โพธิ์หวี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร